

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 11/2552

สมาคมพ่อค้าไม้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:30 – 21:30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสมาคมพ่อค้าไม้

กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม

1. คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์	บจก. อุตสาหกรรมดีส์วีสดี	นายกสมาคมฯ
2. คุณเอกชัย ตั้งกิจงามวงศ์	หจก. ลายวิจิตร	อุปนายก
3. คุณสมคิด วิโมกข์เจริญสุข	บจก. ลีโอดูตอิมแพ็ค	ผู้แทนอุปนายก
4. คุณชัยธนา ชูประภาวรรณ	บจก. สินอุดมพาณิชย์ (1981)	ผู้แทนอุปนายก
5. คุณวิชัย บุญธำรงกิจ	บจก. เอส.บี.พี. มาร์เก็ตติ้ง	ผู้แทนอุปนายก
6. คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน	บจก. ไม้ลายวิจิตร	เลขาธิการ
7. คุณธนพล อเนกสิทธิสิน	บจก. ไม้ลายวิจิตร	
8. คุณสุพจน์ สนชัยวานิช	บจก. ประกอบอินเตอร์ลัมเบอร์	ผู้แทน ผช.เลขาธิการ
9. คุณสมพงษ์ ภัคดีวิบูล	บจก. ภัคดีมาร์เก็ตติ้ง	กรรมการปฏิคม
10. คุณการุณ ไกรระวี	หจก. อ้อมใหญ่ค้าไม้	สมาชิกสัมพันธ์
11. คุณเจริญ ต้นสัมฤทธิ์พันธ์	หจก. สากลค้าไม้	ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
12. คุณชลธิชา ต้นสัมฤทธิ์พันธ์	หจก. สากลค้าไม้	
13. คุณประดิษฐ์ พบสุข	ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย	

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กล่าวเปิดประชุมเวลา 18.30 น.

วาระพิเศษ การประชุม AFPIC (Asean Forest Product Industry Club) ณ ประเทศเวียดนาม

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการเข้าร่วมประชุมกับ AFPIC โดยมีคุณเอกชัย ตั้งกิจงามวงศ์ และ คุณธนพล อเนกสิทธิสิน ร่วมเดินทางไปประชุมด้วยระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2552 นั้น ขอสรุปเนื้อหาของการประชุมให้ที่ประชุมฟังดังนี้

AFPIC เป็นการประชุมในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยแต่ละประเทศสมาชิกส่งตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายประเทศในอาเซียน โดยมีตัวแทนภาครัฐจาก มาเลเซีย 4 ท่าน ไทย 2 ท่าน เวียดนาม 2 ท่าน ลาว 1 ท่าน และกัมพูชา 1 ท่าน ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนจาก มาเลเซีย 6 ท่าน ไทย 3 ท่าน และเวียดนาม 2 ท่าน การประชุมจัดเป็นทริปการเดินทางสัมมนา และดูงานเริ่มจาก พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ฮานอย และโฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ช่วงเช้าได้ร่วมประชุมกับ สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของเวียดนาม (Ho Chi Min City ITPC - Investment and Trade Promotion Centre) ได้ให้ข้อมูลในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนในเวียดนาม ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ITPC มีหน้าที่ให้ข้อมูลด้านการลงทุนแก่นักลงทุนต่างชาติ เป็นหน่วยงานกลางประสานงานระหว่างเอกชนกับรัฐบาล ให้ข้อมูลและสถิติการลงทุน มุ่งให้เกิดการลงทุนจากทั้งใน

ภูมิภาคอาเซียน และนอกภูมิภาค ซึ่งพอสรุปได้ว่า ตอนนี้การลงทุนในเวียดนามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังมีนโยบายขยายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเป็นหลัก เพราะเวียดนามมีจุดแข็งในด้านแรงงาน แต่ยังคงขาดเงินลงทุนและเทคโนโลยีในการผลิต ช่วงบ่ายได้เข้าร่วมประชุมกับทาง Handicraft and Wood Processing Industry (HAWA) ซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของเวียดนาม พอสรุปได้ว่าตอนนี้ทางเวียดนามส่งออกเฟอร์นิเจอร์สูงกว่าไทยมาก ไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นไม้นำเข้าทั้งจากมาเลเซีย ลาว และไม้จากยุโรป อเมริกา กลุ่มสมาชิกมีการร่วมมือกันในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสมาคม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2552 มีการประชุมกลุ่ม AFPIC: Post Mortem Meeting on Trade Promotion Mission มีบทสรุปคือ อุตสาหกรรมไม้ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิก ประเทศมาเลเซีย ไทย เวียดนาม มีจุดแข็งในด้านการผลิต ในขณะที่ประเทศลาว กัมพูชา ยังมีทรัพยากรป่าไม้อยู่มาก นอกจากนี้ประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็มีจุดแข็งที่น่าสนใจเช่นกัน หากแต่ละประเทศมีการร่วมมือกัน เช่น การพัฒนาให้ประเทศที่ยังขาดเทคโนโลยีแต่มีทรัพยากรป่าไม้ เริ่มจากการผลิตชิ้นส่วนส่งออกไปยังประเทศที่อุตสาหกรรมก้าวหน้ากว่า เป็นต้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เสนอแผนการโปรโมท AFPIC ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยกิจกรรมต่าง ๆ

1. เสนอให้ AFPIC ออกงาน Fair ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้า
2. เสนอให้ AFPIC พากกลุ่มสมาชิกไปดูงาน Fair และเยี่ยมชมโรงงานที่ประเทศจีน
3. เสนอให้ AFPIC ประสานกลุ่มในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อดูงานด้านดีไซน์

รวมทั้งเสนอโครงสร้างของ AFPIC เพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลทั้งหมดจะนำไปเสนอในการประชุม ASEAN ครั้งต่อไปซึ่งคาดว่าจะเป็นที่เดือนมิถุนายน สำหรับเทอมต่อไป ประเทศไทยจะเป็น Country Chairman ทางกรมป่าไม้และทางภาคเอกชนควรประสานงานต่อไป

จากนั้นในช่วงบ่ายกลุ่มสมาชิกเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ SCANSIA ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่และผลการดำเนินงานดีมาก มีสินค้าส่งออกประมาณเดือนละ 30 ตู้ จากการเยี่ยมชมโรงงานแห่งนี้เห็นได้ว่า อุตสาหกรรมไม้ในเวียดนามเป็นไปในลักษณะ Mass Production มุ่งเน้นการผลิตสินค้าจำนวนมากเป็นหลัก วัตถุดิบที่ใช้เป็นไม้นำเข้าทั้งหมด

คุณจิรวัดณ์ เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ที่น่าสนใจเนื่องจากการรวมกลุ่มขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไม้ ซึ่งจากสมาคมฯ ควรมีการติดต่อและประสานงานซึ่งกันและกันต่อไป

คุณธนพล อเนกสิทธิสิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอุตสาหกรรมของเวียดนามส่วนใหญ่จะมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน โดยทางเวียดนามจะไม่มีป่าไม้จะพึ่งพาการนำเข้าอย่างที่นายกแจ้งไปเบื้องต้นแล้ว สภาพบ้านเมืองของเค้าใกล้เคียงไทยมาก จากการร่วมประชุมที่ประชุมค่อนข้างคาดหวังกับการประชุมครั้งต่อไป ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยหวังว่าน่าจะได้มีการต้อนรับอย่างอบอุ่น และ การประสานงานต่างๆ ที่ดีเยี่ยม

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งกิจกรรมและการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน / เดือน / ปี	กิจกรรม / การประชุม	ผู้เข้าร่วมประชุม
วันที่ 6-9 พ.ค. 2552	ร่วมประชุม AFPIC (Asean Forest Product Industry Club) ณ ประเทศเวียดนาม	คุณจิรวัดน์, คุณเอกชัย, คุณชนพล
วันที่ 15 พ.ค. 2552	ร่วมประชุมสมาพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2552 ณ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์	คุณสมคิด, คุณเอกสิทธิ์, คุณประดิษฐ์ คุณกมลทิพย์
วันที่ 19 พ.ค. 2552	ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำโปรแกรมด้านป่าไม้ ณ ห้องประชุม กรมป่าไม้	คุณเอกสิทธิ์, คุณประดิษฐ์
วันที่ 25-27 พ.ค. 2552	ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืน โดย ITTO ร่วมกับกรมป่าไม้	คุณจิรวัดน์
วันที่ 28 พ.ค. 2552	ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องส่งเสริมการค้าไทย-จีน ผู้วิกฤติ เศรษฐกิจจัดโดย สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน รร.พลาซ่าเอทีบี	คุณจิรวัดน์, คุณกิตติ, คุณวิวัฒน์, คุณเอกชัย, คุณเอกสิทธิ์

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 21 ครั้งที่ 10/2552

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมอ่านรายงานการประชุม สมัยที่ 21 ครั้งที่ 10/2552

ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21 ครั้งที่ 10/2552 เป็นเอกฉันท์

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

กิจกรรมสัมมนาตามโครงการ พ้อค้าไม้ยั่งยืนในส่วนของต้นน้ำ

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากที่สมาคมฯ ได้กำหนดวันสำหรับการนำสมาชิกสมาคมฯ ไปเยี่ยมชมสวนป่าที่จังหวัดลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2552 โดยจะไปเยี่ยมชมสวนป่าสักคุณบุญเพ็ญ เกษตรดีเด่น สวนชลิกา และสวนป่าสักของคุณวุฒิพงษ์ ฉายแสง อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยจะพบกันที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 07.00 น. และเดินทางกลับในเวลา 18.30 น. ขณะนี้ได้แจ้งข้อมูลต่างๆ ให้สมาชิกรับทราบแล้ว และขอเชิญคณะกรรมการบริหารทุกท่านร่วมเดินทางไปด้วยกันตามรายละเอียดดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการรับสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าขณะนี้หลายบริษัทในอุตสาหกรรมไม้ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสมาชิกเก่าที่ลาออกแล้ว และสมาชิกใหม่ ดังนั้นในวันนี้จึงขอหารือกับที่ประชุมถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการรับสมาชิกใหม่

ที่ประชุมอภิปรายอย่างกว้างขวาง

มติที่ประชุม มอบหมายให้คุณประดิษฐ์ พบสุข คุณแลเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการรับสมาชิกใหม่ ให้เหมาะสมกับยุคสมัยต่อไป และมีมติให้คุณการุณ ไกรระวี เป็นนายทะเบียนของสมาคมเพื่อดูแลสมาชิกทั้งสมาชิกเข้าใหม่หรือลาออก และสมาชิกใหม่เราจะเริ่มรับสมัครหลักจากได้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนต่อไป

4.2 กิจกรรมสัมมนาโครงการ ฟอคำไม้ยั่งยืนในส่วนของกลางน้ำ

คุณจิรวรรณ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการนำสมาชิกไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานในส่วนของกลางน้ำ เบื้องต้นที่ได้กำหนดไว้ จะพาสมาชิกไปเยี่ยมชม บริษัท สยามวู้ดแลนด์ ซึ่งทำระบบ TSQS ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการที่ไม่ยากมาก ค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูก และสามารถต่อยอดในการที่จะทำ ISO ได้ต่อไป และ สำหรับในส่วนของปลายน้ำที่กำหนดไว้เบื้องต้นที่จะนำสมาชิกไปเยี่ยมชม ซึ่งจะถือว่าเป็น Best Practice สำหรับอุตสาหกรรม คือ บริษัท อ้อมใหญ่คำไม้ จำกัด และ บริษัท เอส บี พี ทิมเบอร์ จำกัด อย่างไรก็ตามมีการที่ชัดเจนจะแจ้งสมาชิกทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

5.1 การเข้าร่วมประชุมของสมาคมฯ กับองค์กรต่าง ๆ

5.1.1 ร่วมประชุมกับสมาพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ไทยครั้งที่ 3/2552

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการร่วมประชุมกับสมาพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมคิด และคุณประดิษฐ์ ไปร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมวันนั้นได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำโปรแกรมด้านป่าไม้ โดยคุณจิรวรรณ นายกสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยที่จะไปทำโปรแกรมด้านป่าไม้แห่งชาติ รวมถึงทางสมาธิกรกิจไม้ยางพาราได้แจ้งว่าขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้ส่งข้อเสนอการแก้ไข พ.ร.บ. 2484 ให้กับทางคณะกรรมการตรวจร่วมเอกชน (กรอ.) แล้ว รอผลสรุปและจะแจ้งที่ประชุมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

5.1.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำโปรแกรมด้านป่า

ไม้ (National Forest Program: NFP) ครั้งที่ 1

คุณจิรวรรณ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งว่าจากการร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมด้านป่าไม้ ครั้งที่ 1 โดยเมื่อประมาณ 3-4 ปี ก่อน ทาง FAO แจ้งทางประเทศไทยว่ามีงบประมาณสำหรับการทำวิจัยด้านป่าไม้ประเทศละ 10 ล้าน แต่ต้องเขียนโครงการขึ้นมา โดยนำเสนอโครงการผ่านทางกรมป่าไม้ ซึ่งคุณจิรวรรณเคยเสนอให้กับ สปศอ. ให้ของงบประมาณตัวนี้ โดยทำวิจัยเรื่องแปลงทดลองปลูกป่า และศึกษาตลาดเพื่อรองรับการปลูกป่า สำหรับโครงการนี้จะมีการทำ Workshop เชิงลึก ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยเห็นว่าน่าจะเชิญคุณคมวิทย์ อุปนายกสมาคมฯ และเลขาธิการไปร่วมประชุมด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

5.1.3 ร่วมงานสัมมนา ทางวิชาการเรื่องส่งเสริมการค้าไทย-จีนสู่ วิกฤติเศรษฐกิจ จัดโดยหอการค้าไทย-จีน

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องส่งเสริมการค้าไทย-จีน-สู่วิกฤติ จัดโดยหอการค้าไทย-จีนนั้น โดยมี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล มาชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ โดยท่านได้กล่าวว่าต่างชาติยังคงไม่มั่นใจกับระบบเสถียรภาพการเมืองของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้นโยบายต่าง ๆ ก็ถูกเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งต้องอาศัยการชี้แจงกับทางการของประเทศจีน และเร่งผลักดันความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนต่างประเทศให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์และตัวชี้วัดในการจัดการป่าไม้อย่าง ยั่งยืน

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งว่าจากการร่วมประชุมกับองค์กรป่าไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ITTO (International Tropical Timber Organization) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ประเทศสมาชิกได้พิจารณานำไปใช้ในการจัดการป่าไม้ของแต่ละประเทศ โดย ITTO มีความต้องการที่จะทำโครงการการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีงบประมาณพัฒนามาตรฐานป่าไม้ไทย โดยจากการร่วมประชุมเรื่องดังกล่าวค่อนข้างเป็นเรื่องไกล แต่อย่างไรทางสมาคมฯ ก็ได้ทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดี

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และ ถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

คุณประดิษฐ์ พบสุข ได้แจ้งที่ประชุมว่าตอนนี้มีกฎหมายว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 โดยกรมป่าไม้ โดยกฎตัวนี้สืบเนื่องจากทางอเมริกาได้ออกกฎหมายมาตัวหนึ่ง โดยให้กรอกข้อมูลที่มาของแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง และถ้ามองด้านการตลาดถ้ามีใบรับรองที่ออกโดยกรมป่าไม้ก็น่าจะเป็นที่น่าเชื่อถือดีกว่า

มติที่ประชุม รับทราบ

5.4 American Hardwood Export Council “14th Southeast Asia & Greater China Convention”

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2552 ทาง American Hardwood Export Council (AHEC) จะมีการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “The Sustainability and Diversity of US Hardwood - Manufacturing and Design Solution” ณ ประเทศจีน โดยทาง AHEC ได้เชิญคุณจิรวัดน์ไปเป็นวิทยากรในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย กรรมการท่านใดที่สนใจสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ โดยให้ประสานงานกับทางฝ่ายเลขาคต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

รับรองรายงานการเงินรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ

คุณสมคิด วิโมกษ์เจริญสุข ผู้แทนอุปนายก และผู้ช่วยเหรัญญิก ได้แจ้งรายรับ – รายจ่ายของสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมมีมติรับรองรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจำเดือนเมษายน 2552 อย่างเป็นเอกฉันท์

ประธานที่ประชุมเห็นว่า ไม่มีกรรมการบริหารสมาคมท่านใดเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมอีกแล้ว ซึ่งวันประชุมครั้งต่อไปสมาคมฯ จะมีหนังสือเชิญประชุมแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง กล่าวปิดประชุมเวลา 20.30 น.

ประธานที่ประชุม
คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์
นายกสมาคม

จัดบันทึกการประชุม
คุณกมลทิพย์ ฤทธิ์เรือง
เจ้าหน้าที่สมาคม

สมาคมพ่อค้าไม้